



บันทึกข้อความ

สำนักงาน ฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ โทร. 9212

ที่ มอ 015.3/ว 0064

วันที่ 12 สิงหาคม 2563

เรื่อง การประเมินตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-TPSF) สำหรับอาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และคณะ

เรียน ตามข้อความเดียวกันเรียน

ตามมติที่ประชุมคณะบดีในคราวประชุมครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2558 เห็นชอบให้มีกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU Teaching Professional Standards Framework: PSU-TPSF) เพื่อพัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะด้านการเรียนการสอน โดยมหาวิทยาลัยได้มีประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง กรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU Teaching Professional Standards Framework: PSU-TPSF) เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นแนวทางให้อาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ดำเนินการขอรับการประเมินเข้าสู่มาตรฐานสมรรถนะอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-TPSF) แล้วนั้น

เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นประจำทุกปี โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ฯ (PSU-TPSF) ระดับสมรรถนะที่ 3 สามัตถิยาจารย์ ดังนั้น เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย เข้าสู่มาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ฯ (PSU-TPSF) จึงกำหนดแนวทางในการดำเนินการ ดังนี้

1. อาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2561-2563 ให้เข้าสู่มาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ฯ (PSU-TPSF) ในระดับที่ 3 สามัตถิยาจารย์ ตั้งแต่วันที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการอำนวยการประเมินการเข้าสู่มาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ (PSU-TPSF)
2. อาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2564 เป็นต้นไป ให้เข้าสู่มาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ฯ (PSU-TPSF) ในระดับที่ 3 สามัตถิยาจารย์ ตั้งแต่วันที่มหาวิทยาลัยประกาศผลการเป็นอาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอนของปีนั้น ๆ

อนึ่ง อาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอนที่คณะ/วิทยาลัย เสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป แต่ไม่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นอาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย จะได้รับการพิจารณาให้เข้าสู่มาตรฐานสมรรถนะอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-TPSF) ในระดับที่สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ฯ (PSU-TPSF) ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์แก่คณาจารย์ให้ทราบโดยทั่วกัน

(รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส ศตสุข)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ข้อความเดียวกันเรียน

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี/ วิทยาเขตภูเก็ต/ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
2. รองอธิการบดี วิทยาเขตตรัง
3. คณะบดีทุกคณะในวิทยาเขตหาดใหญ่